



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Khai mạc vòng chấm sơ khảo giải báo chí quốc gia lần thứ 12

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu tham trường quay của Báo Thái Bình điện tử. Ảnh: MINH ĐỨC

TIẾN HẢI 18 xã xây dựng cánh đồng mẫu có bao tiêu sản phẩm

Nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, nhiều năm qua, huyện Tiến Hải đã tổ chức thực hiện thành công mô hình cánh đồng mẫu có liên kết bao tiêu sản phẩm. Trong đó, vụ xuân năm nay, huyện Tiến Hải có 18 xã xây dựng thành công mô hình cánh đồng mẫu được liên kết với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện và trong tỉnh với diện tích 1.112ha. Những năm tới, để mở

rộng xây dựng cánh đồng mẫu, nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân, huyện Tiến Hải tiếp tục quy hoạch vùng sản xuất với diện tích lớn phù hợp tại các địa phương. Chủ động đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trên cơ sở liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước để áp dụng máy móc, cơ giới đáp ứng yêu cầu các khâu sản xuất và giải quyết đầu ra ổn định sản phẩm nông nghiệp cho nông dân.

MANH THẮNG

Đến ngày 30/4 có khoảng 2.500ha lúa xuân trở bông

Theo tính toán của ngành Nông nghiệp, đến khoảng 30/4, toàn tỉnh sẽ có khoảng 2.500ha lúa xuân đầu tiên trở bông, tập trung ở các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Vũ Thư, Quỳnh Phụ và Thái Thụy.

Tiếp đó, lúa sẽ tập trung trở bông từ ngày 10 - 20/5 với diện tích khoảng 46.000ha. Dự kiến đến 25/5 các trà lúa cơ bản trở bông xong. Còn khoảng trên 1.000ha tập trung ở các huyện Tiên Hải, Thái Thụy, Quỳnh Phụ sẽ trở sau ngày 25/5.

Thời điểm này, trà lúa xuân sớm đang ở giai đoạn đòng, trà lúa đại trà đang ở giai đoạn phân hóa đòng, cơ bản các trà lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đồng đều. Ngành Nông nghiệp khuyến cáo bà con cần đặc biệt chú ý đến một số đối tượng sâu bệnh: sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh lùn sọc đen, bệnh đạo ôn; tích cực kiểm tra đồng ruộng, theo dõi phát sinh, phát triển của sâu bệnh để có biện pháp phòng, trừ kịp thời, hiệu quả.

LƯU NGÀN



Các địa phương tích cực kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sự phát sinh, phát triển của sâu bệnh để có biện pháp phòng, trừ kịp thời, hiệu quả.

ĐÔNG HƯNG 237/237 thôn, khu phố hoàn thành bầu cử trường, phó thôn, khu phố nhiệm kỳ 2018 - 2020

Đúng 7 giờ ngày 22/4, 100% thôn, khu phố trên địa bàn huyện Đông Hưng tổ chức khai mạc bầu cử trường, phó thôn, khu phố nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Trên 78.000 cử tri đại diện cho các hộ gia đình trong toàn huyện đã đến các điểm bầu cử bỏ phiếu để bầu ra 237 trường thôn, tổ trưởng khu phố và 283 phó trường thôn, tổ phó khu phố đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư thôn, khu phố và nhiệm vụ cấp trên giao. Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ huyện đến cơ sở và thực hiện các bước hiệp thương theo đúng quy trình, quy định nên tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tất cả thôn, khu phố đã hoàn thành việc bỏ phiếu; nhiều thôn, khu phố hoàn thành bỏ phiếu ngay trong buổi sáng.

Ngay sau đó các tổ bầu cử tiến hành các bước còn lại của công tác bầu cử như kiểm phiếu, xác nhận kết quả bỏ phiếu, công bố kết quả bầu cử, tổ chức bầu cử lại nếu chưa tìm được người giữ chức trường, phó thôn, khu phố...

Tổng thu các loại thuế, phí và lệ phí tăng 60,7% so với cùng kỳ

Từ đầu năm đến nay, do tập trung chỉ đạo quyết liệt thu ngân sách, tăng cường kiểm tra, thẩm tra, quyết toán ngân sách với các xã, các đơn vị; chỉ đạo, điều hành ngân sách tiết kiệm, không lãng phí; có nhiều giải pháp xử lý, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản nên thu ngân sách trên địa bàn huyện Đông Hưng đạt khá. Tổng thu ngân sách thực hiện các tháng đầu năm đạt trên 274.000 triệu đồng, đạt 27,3% dự toán năm. Trong đó, thu trên địa bàn gần 86.000 triệu đồng, đạt gần 34% dự toán năm. Tổng chi ngân sách thực hiện 209.000 triệu đồng, đạt 21,2% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển gần 60.000 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 16,8% tổng chi. Quý I/2018, tổng thu các loại thuế, phí và lệ phí do Chi cục Thuế thực hiện 67.775,5 triệu đồng, đạt 29,7% dự toán huyện giao, tăng 60,7% so với cùng kỳ.

THU HIỀN

KIẾN XƯƠNG Phấn đấu giá trị sản xuất từ làng nghề đạt 35% tổng giá trị sản xuất công nghiệp



Năm 2018, Kiến Xương phấn đấu giá trị sản xuất từ làng nghề đạt 35% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của huyện. Để đạt được mục tiêu đó, Kiến Xương phấn đấu giữ vững 40 làng nghề hiện có, 85% số làng nghề giữ vững các tiêu chí, số lao động làm nghề đạt 26.539 người với thu nhập bình quân từ 3 - 3,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Kiến Xương sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo nghề với các hình thức đa dạng, phù hợp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Ngoài ra sẽ tập trung đầu tư vốn phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp bằng việc tập trung quy hoạch, xây dựng các công trình hạ tầng các cụm công nghiệp và nâng cấp đường giao thông, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đào tạo nghề, đầu tư máy móc ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

THU THỦY

QUỲNH PHỤ Giao lưu văn hóa đọc

Nhân ngày Sách Việt Nam 21/4, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức chương trình giao lưu văn hóa đọc lần thứ IX, năm 2018 với chủ đề: "Nền tảng giáo dục gia đình". Tham dự buổi giao lưu có lãnh đạo Huyện ủy Quỳnh Phụ cùng hơn 500 khán giả là giáo viên, phụ huynh, học sinh các trường học trên địa bàn.

Các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Bùi Trần Phương, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen (Thành phố Hồ Chí Minh) cùng đại diện Hội Thư viện Việt Nam, Nhà xuất bản Phụ nữ nói chuyện và giao lưu các vấn đề liên quan đến giáo dục con cái trong gia đình, cách ứng xử của cha mẹ với con cái ở tuổi vị thành niên, trách nhiệm của người trẻ với tương lai đất nước...

Tại buổi giao lưu, các diễn giả đã tặng hàng trăm đầu sách cho 13 không gian đọc, 10 trường học trên địa bàn huyện cùng đông đảo khán giả.

Đây là chương trình thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng ngày Sách Việt Nam của huyện Quỳnh Phụ nhằm tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc, các giá trị truyền thống gia đình trong cuộc sống hiện đại, khuyến khích, nâng cao nhận thức của nhân dân với việc đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập.

Tặng sách cho không gian đọc Niềm tin

Nhân ngày Sách Việt Nam 21/4, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình phối hợp cùng quỹ học bổng Smiling Tomorrow vừa tổ chức trao tặng sách cho không gian đọc Niềm tin.

Không gian đọc Niềm tin do em Nguyễn Thị Lan Hương, xóm 3, thôn Phong Lôi Tây, xã Đông Hợp (Đông Hưng) sáng lập. Tuy là người khuyết tật nhưng với tình yêu cuộc sống và lòng ham mê đọc sách, Lan Hương đã kêu gọi được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Không gian đọc Niềm tin hiện có trên 3.000 đầu sách, tạp chí các loại phục vụ nhân dân địa phương, góp phần nâng cao dân trí, hình thành và gìn giữ văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư.

TRINH CƯỜNG

Chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

(Xem trang 2)



Bộ đội Biên phòng tỉnh diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển.

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Nhìn từ một hội thi

(Xem trang 3)